

Bản mẫu Thực hành Tốt nhất: HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

- **Mục đích:** Bản mẫu này cung cấp cho nạn nhân sống sót một chỗ trống để ghi lại kế hoạch của họ trong khi họ tham gia chương trình. Bản mẫu này không được sử dụng để đánh dấu tiến trình. Bản mẫu này không nên sử dụng để quyết định thời gian lưu trú của một nạn nhân sống sót trong chương trình OVW TH.
- **Cách sử dụng bản mẫu này:** Quý vị có thể điều chỉnh bản mẫu này để phù hợp với nhu cầu và công việc quý vị đang làm. Quý vị có thể thay đổi từ ngữ để phù hợp với ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình của quý vị. Trước khi sử dụng bản mẫu này với người nộp đơn xin nhà ở, vui lòng xóa bỏ trang hướng dẫn này. Ngoài ra, vui lòng xóa mọi ghi chú màu xám. **Hãy đảm bảo thay thế tất cả văn bản được đánh dấu bằng thông tin chương trình của quý vị**
 - Những nạn nhân sống sót có thể điền vào bảng lập kế hoạch về tầm nhìn này với hoặc không có sự trợ giúp của người ủng hộ. Bản này nhằm giúp nạn nhân sống sót định hình chương trình sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Tốt nhất là không bắt nạn nhân sống sót giữ tờ này trong hồ sơ của họ. Tốt nhất là không nên sử dụng tờ này để quyết định thời gian lưu trú hoặc gia hạn thời gian lưu trú của nạn nhân.

BẢN MẪU

Hướng dẫn Lập Kế hoạch Cá nhân

“Tầm nhìn” của quý vị đối với thời gian tham gia chương trình này là gì? Nói cách khác, quý vị thấy mình sẽ làm gì khi ở đây? Quý vị có mục tiêu nào? Quý vị cần gì để giúp quý vị tiến về phía trước? Quý vị muốn cảm thấy thế nào khi rời khỏi chương trình? Quý vị muốn có thể làm được những gì?

Mục tiêu chính của [Transitional Housing Program’s] là cung cấp cho quý vị không gian, công cụ và bất kỳ trợ giúp nào quý vị cần để xây dựng tầm nhìn của mình trong thời gian quý vị tham gia chương trình này. Bảng tính này sẽ không được sử dụng để đánh giá mức tiến bộ của quý vị. Bảng tính này có thể được sử dụng một cách đơn giản như một hướng dẫn để thực hiện mục tiêu của quý vị trong khi lưu trú với chúng tôi. Quý vị có quyền lựa chọn xem quý vị có muốn sử dụng hướng dẫn này hay không. Quý vị cũng có thể chọn xem quý vị có muốn người ủng hộ (advocate) giúp quý vị điền đơn hay không. Quý vị có thể sử dụng bảng này để lập kế hoạch cho bất kỳ điều gì quý vị muốn thực hiện khi ở đây. Không có câu trả lời nào đúng hay sai.

Đây là *hướng dẫn lập kế hoạch cá nhân của quý vị*. Hướng dẫn này dùng để quý vị lưu giữ và ghi chú lên đó. Chúng tôi sẽ không giữ bản sao của hướng dẫn này trong hồ sơ của quý vị, trừ khi quý vị muốn chúng tôi làm như vậy.

Ngày Bắt đầu Sử dụng Hướng dẫn Lập Kế hoạch về Tầm nhìn:

Tầm nhìn lớn: _____

Các bước tôi có thể thực hiện để đạt được tầm nhìn:

Giấy tờ/Hồ sơ tôi có thể cần:

Những người mà tôi có thể muốn liên hệ để họ trợ giúp tôi đạt được mục tiêu của mình:

Những điều tôi có thể nhờ người ủng hộ của mình giúp đỡ:
